



## คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่๑๘๔๙/๒๕๖๔

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา ความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์กับสาขา วิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	รองอธิการบดี	ประธานกรรมการ
นายสถาพร ขุนเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
นางจงกลณี ศรีจิงกล	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	กรรมการ
นางสาวกรองทอง ซีบังเกิด	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	กรรมการ
นายคมสิทธิ์ สิทธิประการ	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)	กรรมการ
นางสาวทาริกา จันทรานุช	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)	กรรมการ
นางเมธภาพร หิรัญวงศ์	วิทยาเขตตรัง	กรรมการ
นางสาวอรทัย จริงจิตร์	วิทยาเขตตรัง	กรรมการ
รองศาสตราจารย์จำรุวัฒน์ เจริญจิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ เดชสถิตย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชา ประสงค์จันทร์	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
นายจิรายุ สงเคราะห์	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิณี วัฒนกิจ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชญา สังข์กุล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ	คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา	คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒนศิริ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา บุญส่ง	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวัลย์	คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์	คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิกันต์ ธรสินธุ์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ

/นางสาวเมธาสุ...

นางสาวเมธาสุ จันทร์รอด	คณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี แสงสร้อย	คณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
นางชรียา นนทกาญจน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
นางกัลยกร เสริมสุข	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
นายธีรนนท์ วัฒนโยธิน	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สากุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัศรีชกรณ์ อารีย์กุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา โสภางจารย์	วิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
นายทักษ์สุริยา หมาดสะ	วิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
นายชูเกียรติ ชูสกุล	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา ชูพันธ์	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ	กรรมการ
นายดุสิตพร ฮกทา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
นางสาวสุชาดา บุญโท	นักวิเทศสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอภิขญา ลิ้มปะนะพิทยธร	นักวิเทศสัมพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### มีหน้าที่

๑. ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาและดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
๒. ประสานงานเพื่อดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับสาขา/คณะ/วิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติงาน
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรุต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย